

NGÔI TRƯỜNG ẤY.... CÓ BẠN BÈ TÔI, CÓ THẦY CÔ TÔI!

Có những thứ đang thay đổi từng ngày

Từ vô tri trở nên giàu cảm xúc

Từ xa lạ trở thành thân quen!...

Tôi là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn – bố mẹ tôi không ở bên tôi, tôi sống với bà đã gần 70 tuổi, bà tôi là gia đình hộ nghèo. Có lẽ vì như thế nên tôi luôn có chút tự ti vào bản thân, đi học cũng chỉ biết học, về nhà thì lao vào giúp bà việc nhà, việc đồng áng, - Với tôi việc học hành nhiều khi là gánh nặng – gánh nặng kinh tế của bà tôi, và gánh nặng tâm lý đối với tôi. Có lần tôi đã ngất ở lớp vì đói quá. Tôi đã từng nghĩ nếu trượt cấp 3 tôi có thể học nghề đi làm phụ giúp bà nhiều hơn, có lẽ như thế sẽ tốt hơn chẳng. Nhưng mà tôi lại đỡ.....Đôi khi tôi không hiểu tại sao mình đỗ cấp 3!

Tôi nhập học ở Triệu Quang Phục với tâm thế không có quá nhiều hào hứng, mọi người đều chúc mừng tôi vì dù khó khăn như thế tôi vẫn đỗ vào ngôi trường mà nhiều người mơ ước. Bà tôi cũng vui lắm, nhưng tôi biết bà cũng lo – làm thế nào kiếm được tiền nuôi cháu ăn học đây? Nghĩ thấy thương bà tôi nhiều!

Ngày Khai giảng, đó là một ngày đẹp trời, tôi đi dự khai giảng với một cảm xúc mong lung khó tả, có vui, có lo lắng, có chút tự ti nữa. Tôi nghĩ: “có lẽ ba năm cấp ba cũng sẽ trôi nhanh thôi, trong vô vị!”

Nhưng bất chợt tôi được xưng tên trong lễ Khai Giảng – danh sách học sinh nghèo vượt khó học tập của nhà trường và còn được xưng tên 2 lần!!! Tôi còn nghĩ nhà trường đọc nhầm? Tôi chỉ vừa chân ướt chân ráo vào trường, sao nhà trường biết tôi hoàn cảnh mà cho học bổng? Cầm học bổng trên tay tôi cũng vẫn không hiểu là chuyện gì! Mãi sau nghe cô Chủ nhiệm của tôi trao đổi tôi mới chợt biết rằng – học ở đây tôi sẽ không đơn độc!

900.000đ tiền học bổng có thể không là gì với nhiều người, nhưng với tôi và bà nó như bớt đi một phần gánh nặng. Và vượt trên cả giá trị vật chất, đó như là một liều thuốc thức tỉnh những cảm xúc trong tôi. Tôi bỗng thấy ngôi trường này thật đẹp, những con người nơi đây thật tuyệt vời. Ở đây, tôi có những người thầy, người cô luôn đồng cảm và đi theo hỗ trợ, chia sẻ cùng tôi những khó khăn; tôi có những người bạn luôn bên cạnh động viên cổ vũ tôi trong học tập. Tôi được nhà trường miễn nhiều khoản đóng góp mà lẽ ra đó là trách nhiệm tôi phải nộp. Tôi còn biết, trong cuộc họp phụ

huynh của lớp, các bác phụ huynh đều rất thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, miễn tiền quỹ lớp và sẵn sàng hỗ trợ tài chính để tôi tiếp tục được theo học ở trường.

Là một học sinh mới nhập học, nhận được sự quan tâm của nhà trường, của thầy cô, của bạn bè và cả các bác phụ huynh của tập thể 10K. Tôi cảm thấy thực sự xúc động, tôi đã khóc khi cầm trên tay 900.000 học bổng, và đã khóc khi nghe cô giáo nói về sự hỗ trợ của các bác Phụ huynh trong lớp. Tôi chợt tìm thấy niềm tin và hy vọng ở mái trường này, ở đó có thầy cô tôi, bạn bè tôi và cả tương lai của tôi. Tôi nhìn thấy bóng dáng cần mẫn của thầy Hiệu Trưởng mỗi sáng đến trường; tôi cũng thấy được sự năng động của cô Bí thư đoàn và các thầy cô, các bạn học sinh trong mỗi hoạt động ngoài giờ lên lớp; và tôi cảm nhận rõ sự quan tâm, chu đáo của cô chủ nhiệm trong từng giờ học, giờ sinh hoạt, - Mọi thứ từ xa lạ bỗng dần trở nên quen thuộc, từ cảm xúc vô tri ban đầu dần trở nên có màu sắc, khiến tôi thấy được còn nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống vượt trên cả cơm áo gạo tiền. Tất cả những điều đó đã khiến tôi thêm yêu mái trường này, mái trường mang tên vị anh hùng Triệu Quang Phục thân yêu! Tôi



ước gì có một dịp, một cơ hội nào đó được đứng trên sân khấu nhà trường để tôi có thể nói lời cảm ơn chân thành nhất, trân trọng nhất đến thầy cô của tôi, các bạn của tôi và tất cả những người vẫn đang dõi theo tôi, cố vũ động viên giúp đỡ tôi từ những ngày đầu nhập học.

Và cuộc thi “Viết về thầy cô, mái trường” trong dịp 20/11 được tổ chức. Dù không phải là cơ hội đứng trên sân khấu nhà trường nhưng tôi nghĩ đây là một dịp hiếm có để tôi có thể nói lời cảm ơn với tất cả mọi người: “Kính thưa thầy cô, thưa các bạn 10K và cô Chủ nhiệm thân yêu! Em dự thi không phải để tìm kiếm giải thưởng, em chỉ muốn nhân cơ hội này được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô, đến các bạn đã nghĩ đến em, hỗ trợ em những lúc khó khăn. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mong đợi của thầy cô, của bạn bè và những điều mái trường Triệu Quang Phục đã mang lại cho em. Nhân dịp 20/11, em cũng xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc! Em cảm ơn mọi người rất rất nhiều ạ!”

Tác giả: học sinh Phạm Vân Anh – Lớp 10K.TQP